


การใช้ค าคณุศัพท์ในการเปรยีบเทยีบขั้นปกติ (Positive/Regular Adjectives)

โครงสรา้งประโยค : S + V. to be + as  adjective  as

เราใช้ as…as ในการเปรียบเทียบของสองสิ่งที่เท่ากันหรือเหมือนกันทุกประการ โดยค าคุณศัพท์ที่ใช้

เปรียบเทียบในข้ันธรรมดานี้จะไม่มีการเปลี่ยนรูปหรือเติมค าใด ๆ หลัง adjective นั้น ๆ  เช่น

Harry is as tall as his brother.

(แฮรี่สูงเท่ากันกับน้องชายของเขา)

This bag is as expensive as that one.

(กระเป๋าใบนี้แพงเท่ากันกับอีกใบหนึ่ง)



การใช้ค าคณุศัพท์ในการเปรียบเทยีบขั้นกว่า (Comparative Adjectives)

โครงสรา้งประโยคแบบที ่1 : S + V. to be + adj. +er + than

การเปรียบเทยีบค าคุณศัพท์ข้ันกว่านี้มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแรกจะมีการเติม -er ท้าย

ค าคุณศัพท์ (adjective) นั้น ๆ และตามด้วย than เพ่ือเปรียบเทียบว่า สิ่งหนึ่ง … กว่าอีกสิ่งหนึ่ง 

เช่น

Pug is smaller than Siberian.

(สุนัขพันธุ์ป๊ักตัวเล็กกว่าสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน)



การใช้ค าคณุศัพท์ในการเปรยีบเทยีบขั้นสูงสุด (Superlative Adjectives)

โครงสรา้งประโยคแบบที ่1 : S + V. to be + the + adj. + est

การเปรียบเทียบขั้นสูงสุดนี้มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแรกจะใช้ the น าหน้า adj. ที่มีการเติม -est ท้ายค า

นั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบว่า สิ่งนั้น … ที่สุด เช่น

She was the cleverest girl I have ever known.

(หล่อนเป็นผู้หญิงที่ฉลาดที่สุดที่ฉนัเคยรู้จกัมา)

โครงสรา้งประโยคแบบที ่2 : S + V. to be + the + most + adj.

รูปแบบที่สอง จะใส่ the most ไว้ด้านหน้า adj. นั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบว่า สิ่งนั้น … ที่สุด เช่น

I am the most beautiful woman in this world.

(ฉนัเป็นผู้หญิงที่สวยที่สดุในโลกนี้)



การท าค าคุณศัพท์ให้เป็นขั้นกว่าและขั้นสูงสุด



1. ค าคุณศัพท์พยางค์เดียวส่วนใหญ่ท าให้เป็นรูป Comparative (ข้ันกว่า) โดยการเติม -er ท้าย

ค า และท าให้เป็นรูป Superlative (ข้ันสูงสดุ) โดยการเติม -est ท้ายค า เช่น

Adjective Comparative Superlative

cold colder coldest

hard harder hardest

tall taller tallest



2. ค าคุณศัพท์พยางค์เดียวที่มีสระตัวเดียวและตามด้วยพยัญชนะตัวเดียว ให้เติมพยัญชนะตัว

สุดท้ายของค าซ้ าก่อนเติม -er ในการท าให้เป็นข้ันกว่า และก่อนเติม -est ในการท าให้เป็นข้ัน

สูงสุด เช่น big – bigger – biggest

3. ค าคุณศัพท์พยางค์เดียวที่ลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ท้ายค าออกหนึ่งตัว ก่อนจะเติม -er หรอื -

est เช่น nice – nicer – nicest

4. ค าคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i ก่อนจะเติม -er หรอื -est เช่น dry –

drier – driest, easy – easier – easiest



5. ค าคุณศัพท์สองพยางค์ที่ลงท้ายด้วย –ed, -ing, -ful, -less, -ous ท าให้เป็นรูป Comparative 

โดยการเติม more หน้าค า และท าให้เป็นรูป Superlative โดยการเติม the most หน้าค า เช่น

Adjective Comparative Superlative

worried more worried the most worried

boring more boring the most boring

faithful more faithful the most faithful

careless more careless the most careless

famous more famous the most famous



6. ค ากริยาวิเศษณ์ หรือ adverb สองพยางค์ที่ลงท้ายด้วย -ly ท าให้เป็นรูป Comparative โดย

การเติม more หน้าค า และท าให้เป็นรูป Superlative โดยการเติม the most หน้าค า เช่น 

quickly - more quickly - the most quickly

7. ค าคุณศัพท์และค ากริยาวิเศษณ์ต้ังแต่สองพยางคข์ึ้นไป ท าให้เป็นรูป Comparative โดยการ

เติม more หน้าค า และท าให้เป็นรูป Superlative โดยการเติม the most หน้าค า เช่น

Adjective Comparative Superlative

dangerous more dangerous the most dangerous

expensive more expensive the most expensive

Adverb Comparative Superlative

easily more easily the most easily

quietly more quietly the most quietly



8. ค าคุณศัพท์บางค าที่อาจจะไม่ได้เปลี่ยนรูปไปตามโครงสร้างดัง ที่กล่าวข้างต้น โดยเมื่อเป็น

การเปรียบเทียบในขั้นกว่าและข้ันสูงสุด ค าคุณศัพท์นั้น ๆ จะเปลี่ยนรูปไปเลย เช่น

Adjective Comparative Superlative

good better best

bad worse worst

many/much more most

little less least

far
father/furth

er

farthest/furthe

st


